



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา

ลื่อนำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่จะยื่นยุบพรรคจากนโยบายกัญชาเสรี เพราะเป็นนโยบายพรรคที่สามารถทำได้ ส่วนทำแล้วเกิดผลกระทบก็ต้องแก้กฎหมายให้กัญชาเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมและให้ใช้ได้ทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคเท่านั้น ควรแก้ไขในระบบรัฐสภา อย่างไรก็ตาม ตนอาจรวบรวมรายชื่อ ส.ส. 20 รายชื่อเพื่อขอแก้ไขกฎหมายให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม

ลื่อนำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์บนความเคลื่อนไหว

-สภาผู้แทนราษฎร เตรียมนัดประชุม 2-3 พฤศจิกายน วาระที่ต้องจับตา คือการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ.... ที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จต่อเนื่องในวาระสองและวาระสาม ประเด็นกัญชาถือเป็นการเปิดหน้ารบ ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทย ซึ่งร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐ เพราะนโยบายกัญชาคือ สิ่งที่เป็นแต้มต่อ เพิ่มคะแนนนิยมให้กับกลุ่มเนวิน-อนุทิน เพราะสามารถผันนโยบายกัญชาที่หาเสียงในปี 2562 ให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้จริง ล่าสุดพรรคภูมิใจไทยได้ยื่นองค์การอิสระให้ตรวจสอบและอาจขยายวงไปถึงการยุบพรรค หากมีข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ว่า แกนนำพรรคภูมิใจไทยใช้นโยบายลวงเอาคะแนนนิยมจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อหวังได้มาซึ่งอำนาจการปกครองที่มีขอบ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ร่างพ.ร.บ.กัญชา คือ สิ่งที่จะเป็นเครื่องมือยืนยันนโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยว่า พูดแล้วทำได้จริง โดยเฉพาะการทำให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ ยกกระดับความร่ำรวยให้ชาวบ้าน จากการได้สิทธิการปลูกกัญชาตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด แต่หากเกมการเมืองจ้องสกัดคู่แข่งทางการเมือง ผลที่อาจจะเกิดขึ้นคือความขัดแย้ง ทั้งในวงของพรรคร่วมรัฐบาล ที่อาจเร่งเกมเร็วเพื่อนำไปสู่ยุบสภาก็เป็นได้

ลื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน บทนำ

-ในขณะที่ร่าง พ.ร.บ.กัญชายังค้างอยู่ในวาระ 2 ของการพิจารณาในสภาผู้แทนฯ และหลายพรรคแสดงปฏิกิริยาไม่เห็นด้วยกับผลที่ตามมาหลังเปิดให้ใช้กัญชา ข้อมูล สธ.ปี 2565 มีผู้ป่วยรักษาด้วยกัญชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 142.18 อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่านโยบายกัญชายังขาดมุมมองในด้านการควบคุมเพื่อความปลอดภัยของสังคม ซึ่งร่าง พ.ร.บ.กัญชา ที่ค้างอยู่ น่าจะมีส่วนอุดช่องว่างได้ระดับหนึ่ง แต่ในสภาพการเมืองที่ใกล้การเลือกตั้ง ทำให้อุปสรรคในการให้กฎหมายนี้ผ่านสภามีมากขึ้น และจะยุ่งยากมากขึ้นหากช่องว่างนี้ยังดำเนินต่อไป แทนที่จะมีกฎหมายเข้ามาช่วยทำหน้าที่ลดความกังวลของประชาชน



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. เลิกเอาผิดไม่สวมแมสก์-ไทยพบสายพันธุ์ BQ.1


ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สปริงนิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, pptvhd36, thaigov, acnews, thailandplus, TNN, soudhitalk, workpointtoday, thestandard)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ปี 2566-2570 ยกเลิกระเบียบเปรียบเทียบความผิดปกติผื่นไม่สวมหน้ากาก ไฟเขียวร่างกฎหมายจ่ายชดเชยความเสียหายจากการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และค่าชดเชยเยียวยาเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ติดเชื้อเจ็บป่วยขณะปฏิบัติงาน ฯลฯ

2. ไทยพบสายพันธุ์ BQ.1

ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สปริงนิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, pptvhd36, thaigov, acnews, thailandplus, TNN, soudhitalk, workpointtoday, thestandard)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สัมภาษณ์ กรณีศูนย์จีโนมทางการแพทย์ตรวจพบ BQ.1 ในไทย 1 รายว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับตัวอย่างจาก รพ. เอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งให้การรักษาผู้ป่วยชายชาวต่างชาติ อายุ 40 ปีเดินทางจากจีน ได้ตรวจหาสายพันธุ์และส่งข้อมูลเข้าซิมิตใน GISAID ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. ขณะนั้นถูกกำหนดให้เข้ากับสายพันธุ์ BE.1.1 แต่หลังจากนั้นเมื่อทั่วโลกมีข้อมูลมากขึ้นและมีข้อค้นพบถึงตำแหน่งกลายพันธุ์ที่เข้าได้กับ BQ.1 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. จึง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ได้รับเปลี่ยนแปลงการระบุนายพันธุผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็น BQ.1 ถือเป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่ต้องจับตาเฝ้าระวังเช่นกัน เนื่องจากมีความสามารถแพร่กระจายเชื้อได้เร็ว</p> <p>- องค์การอนามัยโลก กำหนดสายพันธุ์ที่ต้องจับตา เนื่องจากแพร่กระจายเชื้อได้สูงสุด คือ XBB ตามด้วย BQ.1.1, BN.1, BQ.1 และ BF.7 ตามลำดับ ทั้งหมดยังไม่มียุทธศาสตร์ป้องกันที่ชัดเจน ความรุนแรงโรครุนแรงและยังไม่มียารักษาผู้เสียชีวิต</p> <p>3. รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, แนวหน้า, คมชัดลึก, soughitalk, workpointtoday, thestandard, thebangkokinsight)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผย สถานการณ์โรคโควิด 19 แนวโน้มลดลง ประชาชนรับวัคซีนครอบคลุมมากกว่า 82% ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้รับคือ เด็กต่ำกว่า 5 ปี และได้จัดหาวัคซีนไฟเซอร์ 6 เดือน-4 ปีแล้ว 3 ล้านโดส จะได้รับครบในสิ้นปีนี้ เบื้องต้นได้รับ 5 แสนโดส กระจายทั่วประเทศและเริ่มฉีดแล้ว โดยคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ขอให้ฉีดเข็มกระตุ้นให้ประชาชน ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าเมื่อสถานการณ์เริ่มปกติก็หยุดอยู่ที่เข็มสาม หากฉีดเข็มสี่จะปลอดภัยมากขึ้น แม้มัดเชื้อก็ไม่รุนแรงหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ สธ. ต้องการให้ อสม. ดูแลชาวบ้านมารับเข็มกระตุ้น เชื่อว่า นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. จะมาขับเคลื่อนให้ภารกิจการควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะจัดกิจกรรมรวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกันสู่ 608 ต่อไป เนื่องจากยังรับเข็มกระตุ้นได้เพียง 43.4%</p> <p>4. ยูนิเซฟชี้ไทยต้องลงทุนในเด็กเพิ่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ประชาชาติ, isaranew, workpointtoday)</p> <p>- นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวเนื่องในวันขจัดความยากจนสากลว่า ประเทศไทยควรเพิ่มการลงทุนในเด็ก และเพิ่มมาตรการเพื่อจัดการกับอัตราความยากจนที่สูงในกลุ่มครอบครัวที่มีเด็ก ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากการแพร่ระบาดของโควิด 19</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ถ่านโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์พิมพ์ไทย</p> <p>- นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีส่งมอบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวินทราชนิ (สอ.น.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 62 แห่ง ให้แก่ อบจ. พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของ อบจ. ในด้านสาธารณสุขมูลฐาน และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่าง อบจ. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>แต่งตั้งรองปลัดฯคนที่5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, hfocus)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวถึง ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มตำแหน่งรองปลัด สธ. อีกตำแหน่ง เป็นคนที่ 5 ยืนยันว่า การเพิ่มตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย เพราะเปลี่ยนมาจากตำแหน่งซี 10 สายวิชาการงบประมาณจึงไม่เพิ่ม แต่จะได้เนื้องานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีคนรับผิดชอบ ทั้งนี้ รองปลัดสธ. อธิบดี ผู้ตรวจราชการ กี่ซี 10 ทั้งหมด การแต่งตั้งจึงไม่ซับซ้อน โดยเป็นอำนาจของปลัด สธ.</p> <p>ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ขันตอนต่อจากนี้จะประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเลขตำแหน่ง และเข้าสู่กระบวนการสรรหา ซึ่ง รมว.สธ.จะนำชื่อเข้าสู่ที่ประชุม ครม.รับทราบต่อไป</p>	
<p>อุทกภัย2565</p> <p>การเฝ้าระวังและการช่วยเหลือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, workpointtoday, acnews, thailandplus, thaigov.)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า มีสถานบริการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 239 แห่ง ได้แก่ สสจ. 1 แห่ง รพ. 16 แห่ง สสอ. 11 แห่ง รพ.สต. 206 แห่ง ศสม. 5 แห่ง เปิดให้บริการปกติ 176 แห่ง เปิดบริการบางส่วน 21 แห่ง ปิด/ย้ายจุดบริการ 42 แห่ง สธ.จัดทีมแพทย์ดูแลประชาชนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นโรคน้ำกัดเท้า โรคผิวหนัง และกล้ามเนื้อและกระดูกอักเสบจากการยกของหนัก ส่วนการคัดกรองสุขภาพจิต 49,435 ราย พบภาวะเครียด 6,801 ราย ภาวะซึมเศร้า 1,016 ราย และเสี่ยงฆ่าตัวตาย 29 ราย ทั้งนี้ กำชับให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประมาณต้นสัปดาห์หน้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และพิจารณาว่ามีจุดไหนที่ต้องเร่งด่วน สิ่งที่น่ายกย่อง เป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน จะเร่งหน่วยงานต่างๆ พื่นฟูและเยียวยาให้เร็วที่สุด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นางวาสนา ศิลป์เชิญพร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ขณะนี้ฝนน่าจะทิ้งช่วง ส่วนน้ำทางเหนือขึ้นลงตามปกติ ส่วนน้ำทะเลหนุนสูงต้องเฝ้าระวังวันที่ 27-29 ตุลาคม แต่ถ้าไม่มีน้ำเหนือลงมากและไม่มีฝนตกในพื้นที่ ไม่น่าจะวิกฤตมาก ส่วนชุมชนนอกคันกันน้ำจะแจ้งเตือนอยู่ตลอดเมื่อมีระดับน้ำขึ้นสูง</p> <p>-ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ออกประกาศเตือนฉบับที่ 2 เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ช่วงวันที่ 19-21 ตุลาคม จังหวัดที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช</p> <p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำยังท่วมบ้านเรือนในที่ลุ่มนานนับเดือนและขยายวงกว้างรวม 15 อำเภอ จาก 16 อำเภอ โดยประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ 9 อำเภอ - จ.อ่างทอง คันดินกั้นน้ำบริเวณหลังวัดน้ำออบ หมู่ 1 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง เกิดแตก ส่งผลให้น้ำไหลเข้าคลองตาไส จนรับน้ำไม่ไหว ไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ขณะเดียวกันบริเวณคลอง 3 ซ้าย มวลน้ำเข้าเต็มคลอง ก่อนไหลมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ ต.นรสิงห์ ต.เอกราช อ.ป่าโมก ซึ่งมีมวลน้ำในพื้นที่อยู่แล้ว อาจเกิดน้ำท่วมทุกพื้นที่ใน จ.อ่างทอง - จ.สิงห์บุรี น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นจนพังกันและคันดินกั้นน้ำพังหลายจุด โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ 8 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จุดคันดินกั้นน้ำคลองสะพานพัง ทำให้มวลน้ำไหลลงทุ่งข้างทางถนนสายสิงห์บุรี-บางระจัน ทั้ง 2 ข้างทางมีน้ำล้อมรอบขยายเป็นวงกว้าง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 100 หลังคาเรือน -จ.กาฬสินธุ์ พนังกั้นแม่น้ำชี ที่ขาดเป็นทางยาวกว่า 50 เมตร บริเวณบ้านสะอาดศรี ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย เมื่อคืนวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย กว่า 400 หลังคาเรือน -จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี วัดได้ 11.31 เมตร ลดลง 6 ซม. แต่ยังสูงกว่าระดับตลิ่งฝั่งอำเภวารินชำราบ 4.42 เมตร อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าใช้เวลากว่า 1 เดือนน้ำจะลดเข้าสู่ภาวะปกติ -จ.สตูล ยังมีน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใกล้พื้นที่ป่าต้นน้ำเทือกเขาบรรทัด เป็นวันที่ 2 เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง - จ.ภูเก็ต สำนักงาน ปก.จังหวัดภูเก็ต ประกาศให้ทั้ง 3 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.ถลาง อ.กะทู้ เป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติ 	
<p>งาน “Medlab Asia & Asia Health 2022” วันแรกคึกคัก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, trjournalnews, sentangsedtee, mcot, bangkok-today, aninews, thailandplus, thaigov, ch3plus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน Medlab Asia & Asia Health 2022 งานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจการดูแลสุขภาพชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมงาน CPHI Southeast Asia งานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตยาครบวงจร มีผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพกว่า 11,000 ราย คาดปิดดีลธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในงานนี้ได้มูลค่ากว่า 700 ล้านบาท ทั้งนี้ เครื่องมือแพทย์เป็นหนึ่งในสาขาสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจร โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล</p>	
<p>แก้ปัญหาความรุนแรง</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, ch3plus, hfocus)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการใช้ความรุนแรงต่อเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ถูกชกต่อยขณะเข้าร้องเรียนต่อ ปอท. ว่า ต้องไม่แก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง ต้องใช้สติปัญญา ใช้ความมีวุฒิภาวะ จิตสำนึกที่ดี ความรุนแรงจะไม่นำไปสู่การแก้ปัญหา แต่จะทำให้ความขัดแย้งที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงจะสั่งการให้อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำข้อคิดและวิธีการในการใช้สติแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มากขึ้น</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ สสจ.สสจ.หนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ รพ.สต.อุทัยสวรรค์ และโรงเรียนบ้านท่าอุทัย ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม เล่น สร้าง สุข ให้กับเด็กๆ นักเรียน ชั้นอนุบาล และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมี พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และชาวบ้าน มาเฝ้าดูการจัดกิจกรรม ที่สร้างความสุขให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นการเยียวยาสุขภาพจิตใจ จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมา โดยได้เดินทางมาจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนเป็นเวลา 3 วันแล้ว เพื่อเยียวยาจิตใจ ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงสะท้อนขวัญ สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือใกล้เคียงปกติให้ได้โดยเร็วที่สุด</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ประชาชาติธุรกิจ, คมชัดลึก,ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, mcot, thebangkokinsight, ejan, thansettakij, bangkokbiznews, acnews, mcot, tnn, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่มีรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หรือฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. วันนี้พบค่าฝุ่นในระดับสีส้ม คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ หลายพื้นที่ ดังนั้น ขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นก่อนออกนอกบ้านจากเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือแอปพลิเคชัน “Air4Thai” ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งจะระบุค่าดัชนีคุณภาพอากาศ พร้อมระดับสี พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรสำรองยา-อุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เคร่งครัด</p>	
<p>แผ่นดินไหว</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ntiontv, innnews, thestandard สำนักข่าวไทย, tnthailand, จส.100 ,ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, สปริงนิวส์)</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 4.1 ความลึก 2 กิโลเมตร แผ่นดินครั้งนี้รับรู้เรื่องสั่นสะเทือนได้เป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งอำเภอเมือง อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง อำเภอแมริม อำเภอสารภี อำเภอแม่แตง โดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียง ต่างพากันแตกตื่น โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารสูง เพราะแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ค่อนข้างรุนแรง เพราะแผ่นดินไหวเกิดลึกลงไปใต้ดินเพียง 2 กิโลเมตร และขณะเกิดแผ่นดินไหว หลายคนให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงดัง</p> <p>- ขณะเดียวกันเวลา 01.39 น. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 3.7 แมกนิจูด ความลึก 3 กม. ภายในพื้นที่ของ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ แรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้หลายจุดในพื้นที่ของ อ.ลอง, อ.เด่นชัย, เมืองแพร่ และ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานว่ามีความเสียหายรุนแรง</p>	
<p>ยับยั้งกันบูทรหลานป่วยโรค RSV ล้างมือบ่อยๆ-ทำความสะอาดของเล่น</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ทิวช่อง TNN,NBT, CH7, news1live, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้มีโอกาสพบโรคติดต่อได้หลายโรค หนึ่งในนั้นคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส (Respiratory Syncytial Virus : RSV) โดยข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส RSV ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจาก รพ.เครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 65 ส่งตรวจตัวอย่างทั้งหมด 3,235 ตัวอย่าง พบติดเชื้อ RSV จำนวน 523 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.17 โดยพบมากที่สุด ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ร้อยละ 52.20 นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.10</p> <p>นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำผู้ปกครองให้หมั่นสังเกตอาการของบุตรหลาน และเน้นย้ำให้บุตรหลานล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช่แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ หลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย รวมถึงแยกเด็กที่ป่วยไม่ให้คลุกคลีกับผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส</p>	
<p>โรคเมลิออยด์</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, tnn, bluechipthai, thebangkokinsight, 77kaoded, thaipbs, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมคร. เตือนประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ป่วยเบาหวาน ระวังป่วยโรคเมลิออยด์ ซึ่งพบมากในช่วงฤดูฝน เชื้อสามารถเข้าทางผิวหนัง การดื่มน้ำไม่สะอาด หรือการหายใจเอาฝุ่นดินที่ปนเปื้อนเชื้อ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน หากจำเป็นต้องลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ควรใส่รองเท้าบูทเพื่อป้องกัน และหลังขึ้นจากน้ำให้รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันที อาการของโรคนี้อาจไม่มีลักษณะเฉพาะ อาจติดเชื้อเฉพาะที่หรือแพร่กระจายและเสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากอาการไข้ วินิจฉัยโรคได้ยาก ต้องอาศัยการตรวจเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการเป็นหลัก</p>	
<p>สธ.บริการทำฟันฟรี 200 ราย</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ไทยนิวส์ออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจ, thailandplus)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตันวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรมได้ให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน 200 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ หากไม่ดูแลฟันที่หลุดไปมีโอกาสนุ้</p>	
<p>ยาสีฟันอวดสรรพคุณเกินจริง</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สปริงนิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, ไทยนิวส์, one31, thestandard, thailandplus, thansettakij, kapook, pptvhd36, workpointtoday, ejan, thaipbs, newtv.)</p> <p>- อย. เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ เพจเฟซบุ๊กโฆษณาหลอกขายยาสีฟัน อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เสียชีวิตอันตรายในช่องปาก เป็นผลิตภัณฑ์ 3 ยี่ห้อ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ ทริตี พรีเมียม พลัส ทูธเพสท์ 2. ผลิตภัณฑ์ ลิควิด ทูธเพสท์ ชื่อการค้า โอเค เคลียร์ (OK CLEAR) 3. ผลิตภัณฑ์ ฟันทน ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้น (รสดั้งเดิม) ทั้งนี้ การอวดอ้างว่าสามารถ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แก้ปัญหาร้อนใน รักษาฟันผุ เหงือกอักเสบ ปวดฟัน ฟันโยก เป็นข้อความที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริงและทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง</p>	
<p>“นมข้นหวาน” แทนนมแม่ไม่ได้ อันตรายถึงชีวิต สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd36, thaipbskids) - จากกรณีแม่ลูก 6 ใช้นมข้นหวานเลี้ยงลูกคนเล็กวัย 3 เดือน เพราะฐานะยากจน สุดท้ายเด็กเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ รอลงศพพิสูจน์การเสียชีวิต โดยนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ย้ำว่า คำแนะนำขององค์การอนามัยโลก แนะนำให้ทารกแรกเกิดถึง 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว และหลังจากนั้นกินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง 2 ปี หรือนานกว่านั้น ห้ามใช้นมข้นหวานเลี้ยงทารก เพราะมีไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูง ให้แทนนมแม่ไม่ได้ จะทำให้ทารกและเด็กเล็กเสี่ยงต่อภาวะขาดโปรตีน พลังงาน และสารอาหาร ส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ติดเชื้อง่าย และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnn, ch7) - สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงจากกรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลว่าการโกหกบ่อย ๆ ส่งผลเสียต่อสมอง โกหกมากสมองส่วน amygdala ยิ่งทำงานน้อยลง พบไม่มีการศึกษาใดที่มีหลักฐานมากเพียงพอว่า การโกหกบ่อย ๆ จะทำให้สมองส่วนนี้หรือส่วนอื่น ๆ ทำงานน้อยลง</p>	
<p>คนไข้ล้น รพ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, facebook) - เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ประเด็นคนไข้ในรพ.ล้น เต็มเต็ม เพราะรพ.ในสังกัดสธ. มีหลักการสำคัญคือ รับผู้ป่วยไม่อื่น ไม่มีเตียงเต็ม แม้อันแล้วหากจำเป็นต้องรับก็ต่อรับ ไม่สามารถจำกัดคนไข้ตามเตียงที่มีได้เช่น รพ.มหาวิทยาลัย และการลดความแออัด มี 2 ทางเลือก คือ 1. ขยายตึกรพ.จังหวัดให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งต้องเพิ่มแพทย์ พยาบาล บุคลากรให้เพียงพอ 2. ขยายตึก ให้รพ.ชุมชน เพิ่มบุคลากร รพ.ชุมชน เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางได้มากขึ้น ลดการส่งต่อ รพ.จังหวัดจะได้แออัดน้อยลง ทั้งนี้ ชมรมแพทย์ชนบทหวังจะเห็นนโยบายแก้ปัญหาจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง</p>	
<p>กิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ch3plus) - นพ.กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รอง นพ.สสจ.นครพนม กล่าวถึง กรณีกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขง เพื่อการกุศล สมทบทุนช่วยรพ.นครพนม และรพ.แขวงคำม่วน ของนายภคิน คำวิลัยศักดิ์ หรือโตโน่ ว่า รพ.นครพนม มีงบเพียงพอไม่ถึงขั้นขาดแคลนวิกฤต ซึ่งการจัดการกุศลครั้งนี้เป็นแรงศรัทธาส่วนตัว ทางรพ.ยินดีรับไม่ขัดศรัทธา โดยจะนำเงินเข้าสมทบทุนกองทุนสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในส่วนที่จำเป็นจริง ๆ ทั้งนี้ สสจ. ร่วมดูแลเรื่องความปลอดภัย หากมีกรณีฉุกเฉินทำหน้าที่กำลังเสริมเท่านั้น</p>	
<p>สภ.จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ นพ.วิชัย เทียนถาวร - สถาบันพระบรมราชชนก จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นผลิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพแพทยสภา เพื่อปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ให้เป็นกำลังคนสำคัญด้านสุขภาพในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ</p>	
<p>บริจาคดวงตาช่วยผู้พิการ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด one31 - นพ.นิติ เทตานุรักษ์ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ มอบประกาศเกียรติคุณและหริตศุนย์บริจาคดวงตา สภากาชาดไทย แก่นายคำม่วน ลีอินทร์ อายุ 73 ปี ชาวบ้านท่าเสา ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ที่เสียชีวิตด้วยภาวะมะเร็งก้านสมอง และได้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย ช่วยผู้ป่วยพิการทางสายตาได้อีก 2 ราย โดยมีบุตรสาวของผู้เสียชีวิตเป็นตัวแทนรับมอบ</p>	
<p>เกาหลีใต้พบไข้หวัดนกในรอบ 6 เดือน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ออนไลน์ - รัฐบาลเกาหลีใต้ยืนยัน พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเม.ย.ปีนี้ ที่ฟาร์มเป็ดแห่งหนึ่งในเมืองเยซอน ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่เคยพบการระบาด</p>	